

Số: 126/KH-UBND

Kiến Hưng, ngày 14 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25/4/2019
của Thành ủy Hà Nội và thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày
25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về "Trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên
Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương";

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND Quận Hà Đông về triển khai Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25/4/2019 của Thành ủy Hà Nội và thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương";

UBND phường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. **Đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25/4/2019 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW gắn với việc thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Năm chủ đề công tác 2019 "Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" tới cán bộ, đảng viên, công chức để tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức đối với việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức lối sống thông qua những việc làm cụ thể thiết thực trong sinh hoạt và công tác hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên, công chức, trước hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan. Việc nêu gương phải được gắn với vị trí công tác, chức vụ được đảm nhận và các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, cổ vũ, vinh danh, ghi nhận những tấm gương điển hình tiêu biểu.**

Các cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW phải

thấm nhuần phương châm: “có xây, có chống và xây trước, chống sau” theo tinh thần: lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực để Quy định thực sự đi vào cuộc sống; qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Việc triển khai thực hiện Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương phải gắn với tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột, Các chương trình công tác lớn; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch, đề án và các chương trình công tác lớn của phường theo chủ đề hàng năm.

2. Việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW phải được thực hiện thông qua những việc làm cụ thể, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; gắn với thực hiện Chi thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan ngang tầm với vai trò, vị trí và trách nhiệm chính trị được giao, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với Đảng.

III. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tổ chức học tập quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW thực sự nghiêm túc, có hiệu quả để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức; khi triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW cần tiếp tục tuyên truyền thực hiện Quy định số 47- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương”; Nghị định số 157/2007/NĐ- CP của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước thi hành công vụ”; Hướng dẫn 02-HD/TU ngày 09/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 135- KH/TU ngày 25/4/2019 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan; đồng thời từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thông qua 82 biểu hiện cụ thể được nêu trong Hướng dẫn số 16-

HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan: Tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan trong triển khai và chỉ đạo thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ở địa phương. Coi đây vừa là mục tiêu yêu cầu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phải được tiến hành thường xuyên của mỗi đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan.

- Mỗi đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan cần có chương trình hành động cụ thể thực hiện trách nhiệm nêu gương của mình. Phần đầu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời chủ động, tích cực sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng.

- Hàng năm, thủ trưởng cơ quan gương mẫu cam kết rèn luyện, phần đầu nêu gương sáng, tiêu biểu về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, về đạo đức, lối sống, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

- Gắn việc thực hiện Quy định với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ chủ chốt, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Cùng tập thể lãnh đạo cơ quan chỉ đạo việc thực hiện nêu gương thông qua việc làm cụ thể, gắn với quyền, lợi ích của tập thể, của cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

- Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý.

3. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức phải gương mẫu nêu gương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Đảng, của nhân dân. Nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Việc nêu gương không chỉ tự thân cán bộ, đảng viên, công chức mà còn trong quan hệ đối với người thân, gia đình, đối với công việc, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân... Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; gương mẫu thực hiện 8 nội dung cơ bản trong Quy định được thể hiện ở các nội dung: Trước hết phải nghiêm khắc đối với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức; Kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo,

chỉ đạo, điều hành; Kiểm soát đối với gia đình và người thân.

4. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tăng cường kiểm tra, giám sát những biểu hiện của sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức của cơ quan từ mạnh nha để ngăn chặn kịp thời. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, từ đó tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhắc nhở xử lý cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm. Kịp thời kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên, công chức thiếu gương mẫu trong việc nêu gương, không nỗ lực “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, để đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, trong đó đề cao về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) nêu cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, công chức, có cơ chế thiết thực để nhân dân phát huy được vai trò của mình trong việc giám sát trách nhiệm nêu gương của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, cơ quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25/4/2019 của Thành ủy Hà Nội và thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND quận.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương gắn với việc thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Năm chủ đề công tác 2019 “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Chú trọng và đề cao trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong hoạt động quản lý nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. Tạo chuyên biến rõ nét về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đặc biệt là người đứng đầu đơn vị trong việc gương mẫu nêu gương, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Văn phòng UBND phường thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Ban Văn hóa thông tin phường tăng cường công tác tuyên truyền các văn

bản của các cấp liên quan đến kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan trong việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương, Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25/4/2019 của Thành ủy Hà Nội và thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đồng chí kịp thời phản ánh, báo cáo về Thường trực UBND phường./.

Nơi nhận:

- T² quận ủy- HĐND- UBND quận (để b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường;
- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của phường (t/h);
- Bí thư, Tổ trưởng dân phố (để thực hiện);
- Lưu VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**

Đặng Trần Đức